

คำนึ่ง ชนะสิทธิ์

เกษตรอินทรีย์ เมืองจันทบุรี



จันทบุรี เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้มานานพันธุ้ เกษตรกรคนเก่งวันนี้ขอพาทุกท่านเยือนเมืองจันทน์ ชมสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ยุคบุกเบิกของนายคำนึ่ง ชนะสิทธิ์ ต้นตำหรับเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรลูกค้า ๓.ก.ส.สาขาจันทบุรี

เข้าสวนของคำนึ่งที่แรกก็ตกใจว่ามันสวนหรือป่ากันแน่เพราะเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ลักษณะคล้ายสวนป่าต่างจากสวนผลไม้ทั่วไปที่มีกตัดหญ้าและพืชอื่น ๆ ออกจนเรียบเตียนโล่ง



สวนของค่านึงเป็นส่วนผลไม้เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะพืชบางชนิดสามารถปลูกผสมผสานเพื่อเกื้อหนุนกันและกัน อย่างเช่น ระหว่างแถวต้นทุเรียนก็ปลูกแซมด้วยลองกอง สมุนไพร เงามะม่วงคุด ส่วนพืชสมุนไพร อย่างเช่น กระวานจะปลูกเอาไว้ที่โคนต้นทุเรียนเพราะมีกลิ่นช่วยไล่แมลงได้

“ลูกกระวานเป็นเครื่องเทศ ต้นอ่อนกับหน่อสามารถกินได้ เป็นสมุนไพรช่วยลดไขมัน คั้นแก้ตัดทิ้งไว้จะมีกลิ่นช่วยไล่แมลงศัตรูพืช พื้นที่สวนทั้งหมดมีประมาณ 30 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 2 ไร่ สระน้ำเพื่อการเกษตร 3 ไร่ ซึ่งเลี้ยงปลาเอาไว้กินด้วย ที่เหลืออีก 25 ไร่ เป็นสวนผลไม้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง กับชะนีอย่างละ 200 ต้น แก้วมังกรประมาณ 1,000 ต้น ลองกองประมาณ 400 ต้น และผลไม้อื่น ๆ ปลูกแซมอีกเช่น มะม่วงคุด เงามะม่วง”



วารสาร บุญมัน ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาจันทบุรี และค่านึง ชนะสิทธิ์



เรื่องการดูแลนั้นค่านึงใช้วิถีธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนรวมกลุ่มกันผลิต เสริมด้วยน้ำหมักชีวภาพ หากมีโรคหรือแมลงรบกวน ค่านึงจะใช้สิ่งที่มีจากธรรมชาติเข้าแก้ไข เช่น หนอนแดง หรือฉีดควบคุมป้องกันด้วยน้ำยาชีวภาพที่ทำจากสะเดาหรือไพล

ค่านึงเล่าว่า ก่อนหน้านั้นเขาทำสวนโดยใช้สารเคมีเหมือนเกษตรกรอื่น ๆ ทั่วไป ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาเคมีปราบศัตรูพืชมาโดยตลอด จนกระทั่งปี 2535 มีนายหน้าค้าปุ๋ยสมนาคุณลูกค้าพาไปดูโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีที่ประเทศจีน ซึ่งค่านึงก็ร่วมไปด้วยโดยถือโอกาสไปเยี่ยมญาติที่อยู่เมืองจีนไปในตัวทำให้ค่านึงได้มีโอกาสรับรู้ว่ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกยาเคมีฆ่าแมลง แต่ฟาร์มเกษตรบ้านเขากลับใช้เกษตรชีวภาพแบบปลอดภัยโดยสิ้นเชิง ดังนั้นแล้วกลับจากจีนค่านึงจึงเริ่มนำการเกษตรชีวภาพมาใช้ โดยเริ่มทดลองกับสวนหนึ่งแปลงก่อนปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จ แต่ค่านึงก็ไม่





ย่อท้อ ทดลองใหม่อีกครั้งโดยใช้แบบผสมผสาน คือใช้เคมีบ้างชีวภาพบ้างสลับกันไป และค่อย ๆ ลดปริมาณเคมีลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดปี 2539 ก็งดใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง

ปัจจุบันนี้สวนของค่านิ่งได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์จากหลากหลายจังหวัด และรับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายแนะนำเกษตรกรตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นประจำ ซึ่งเรื่องนี้ค่านิ่งมีความภูมิใจมากที่สามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ที่เคยใช้สารเคมีในการทำการเกษตรปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แบบเต็มตัว

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **ค่านิ่ง ชนะสิทธิ์** ต.สองพี่น้อง อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 08-9092-9596, 0-3943-2839

ทางด้าน**นายวรภาส บุญมัน** ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี กล่าวว่า ธ.ก.ส.สนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยจัดฝึกอบรมให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี หันมาใช้วิธีการเกษตรแบบธรรมชาติ เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพทดแทน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคแล้วยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมและพาไปศึกษาดูงานการเกษตรตามโครงการพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้กลับมาพัฒนาสวนเกษตรของตนเอง